
        
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที ่๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ 
 
 

   วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันที่สอง โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 
   ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันอังคารที่  
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยเป็นการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี 
เป็นรายบุคคล (นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์ กับคณะ จ านวน ๒๐๘ คน เป็นผู้เสนอ) 
   ทั้งนี้  ก่อนเริ่มการอภิปราย ประธานฯ ได้สรุปเวลาที่ใช้ในการอภิปรายเมื่อวานนี้ ดังนี้  
กรณีไม่นับเป็นเวลาอภิปรายของฝ่ายใด ค ากล่าวของประธานสภาผู้แทนราษฎรในที่ประชุม ใช้เวลารวม  
๒ ชั่วโมง ๓ นาที ๔๖ วินาที กรณีนับเป็นเวลาอภิปรายของคณะรัฐมนตรีในการตอบชี้แจงจ านวน ๗ ท่าน  
ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง ๒๐ นาที ๒๒ วินาที พรรคร่วมฝ่ายค้านฯ อภิปรายจ านวน ๑๐ ท่าน ใช้เวลา ๙ ชั่วโมง  
๔๖ นาที ๑๖ วินาที และพรรคร่วมรัฐบาล ใช้เวลา ๒๗ นาที ๒๖ วินาที รวมเวลาที่ใช้ไป ๑๒ ชั่วโมง ๔ นาที 
๑๔ วินาที 
   จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ผิดพลาด บกพร่องอย่างร้ายแรง  
ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ภูมิปัญญา ไร้ความสามารถ ไร้คุณธรรม ไร้จริยธรรม ไร้ภาวะผู้น า ไร้จิตส านึก  
ความรับผิดชอบ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปกปิดการกระท าความผิดของตนเองและพวกพ้อง  
ไม่มีความรอบคอบระมัดระวัง ไม่ค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ก่อให้เกิดความ เสียหาย 
ต่อประเทศอย่างร้ายแรง ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากการท ารัฐประหารเมื่อปี ๒๕๕๗ ท าให้ประเทศไทยมีผู้น าที่ลุแก่
อ านาจ บริหารประเทศภายใต้สังคมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่ประชาคมโลกไม่ยอมรับจนน าไปสู่การเกิด 
ข้อพิพาทระหว่างประเทศสร้างความเสียหายต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน โดยกล่าวถึงการให้สิทธิสัมปทานที่ดิน 
จ านวนกว่า ๔ แสนไร่ แก่บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติออสเตรเลีย ผู้ถือหุ้นใหญ่  
เพ่ือแลกกับการถอนฟ้องกรณีเหมืองทองอัครา ที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ในขณะนั้น ใช้อ านาจตามมาตรา ๔๔ ออกค าสั่งระงับเหมืองแร่ทองค าทั่วประเทศ เป็นผลให้
บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบเหมืองแร่ทองค าในรอยต่อจังหวัดพิจิตร 
เพชรบูรณ์  และพิษณุ โลก ต้องยุติกิจการ เป็นเหตุให้บริษัท คิงส์ เกต คอนโซลิเดเต็ด จ ากัด ฟ้อง ร้อง
ราชอาณาจักรไทยผ่านกลไกความตกลงเสรีทางค้าไทย – ออสเตรเลีย โดยมีการประเมินว่าคดีนี้ประเทศไทย
อาจแพ้และชดใช้ค่าเสียหายเป็นมูลค่าสูงถึง ๗๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ๒๒,๕๐๐ ล้านบาท อีกท้ังยังล้มเหลว
ในการบริหารงานด้านเศรษฐกิจ โดยมีการน าผลส ารวจจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นตัวชี้วัด ทั้งธนาคารพัฒนา 
แห่งเอเชีย กองทุน RMF และธนาคารโลก ที่คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี ๒๕๖๔ ว่าจะอยู่ในภาวะถดถอย 
ทางเศรษฐกิจหนักที่สุดในภูมิภาคเอเชีย และต้องใช้เวลาถึง ๓ ปี  ในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ส่วนตัวเลข 
ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้ว่า 
จะเติบโตเพียงร้อยละ ๒.๕ – ๓ เท่านั้น นอกจากนี้หลังรัฐประหารปี ๒๕๕๗ ประเทศไทยยังต้องเผชิญ 
สงครามเศรษฐกิจจากการไม่เป็นประเทศประชาธิปไตยที่ส่งผลต่อความเชื่อถือและกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
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ท าให้ถูกนานาประเทศกดดันจนการส่งออกต้องติดลบ ขณะที่การจัดเก็บรายได้จากภาษีในปี ๒๕๖๓ ต่ ากว่า 
ประมาณการ ๓.๔ แสนล้านบาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน การท ามาหากินที่เป็นไปด้วยความยากล าบาก 
การส่งออกติดลบ การท่องเที่ยวเงียบสนิท และธุรกิจปิดกิจการ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลตั้งแต่
ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ นั้น ตัวเลขจากกราฟแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลต้องกู้เงินมา เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
ติดต่อกันมาถึง ๗ ปี และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนจะเกินเพดานกรอบวงเงินของหนี้สาธารณะต่อ GDP 
อย่างไรก็ตาม ขอให้รัฐบาลส่งรายละเอียดในการใช้งบกลางปี ๒๕๖๓ มายังพรรคฝ่ายค้าน เพ่ือตรวจสอบ 
การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และชอบธรรมหรือไม่ เนื่องจากรัฐบาลได้มี 
การแก้ไขสัดส่วนของงบกลางอาจส่งผลต่อการท าลายฐานะทางการคลังของรัฐบาลและของท้องถิ่นด้วย 
   นอกจากนี้  สมาชิกฯ ยังได้อภิปรายถึงการบริหารราชการแผ่นดินที่ ผิดพลาด ไม่มี
ประสิทธิภาพ จนท าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกสอง ของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  
แม้จะมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนแต่กลับพบว่าท าให้ประชาชนเจอความล าบาก อาทิ การลงทะเบียน 
เพ่ือรับเงินช่วยเหลือผ่านธนาคารกรุงไทย ที่พบประชาชนแออัดหน้าธนาคารเพ่ือลงทะเบียน และยังพบ 
ความล้มเหลวของการควบคุมโรคโควิด-๑๙ ระลอกสอง เพราะไม่สามารถควบคุมขบวนการค้าแรงงานเถื่อน
ข้ามชาติได้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ด้วย ในฐานะเป็นผู้ก ากับดูแล 
และเกี่ยวข้องในกระบวนการ มีการปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบน าเข้าแรงงานต่างชาติ และเรียกรับ
ผลประโยชน์ มีการแก้ไขกฎหมายที่เอ้ือต่อการกระท าความผิดเพราะท าให้แรงงานลักลอบเข้ามาท างาน 
ในประเทศไทยได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่เพ่ิมสูงขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐ 
เข้าไปเกี่ยวข้องในการน าเข้าแรงงานผิดกฎหมาย เพ่ือน าแรงงานเถื่อนส่งไป ๔ จังหวัด คือ กรุงเทพฯ 
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร และคาดว่ามีแรงงานเถื่อนเข้ามากว่า ๒ ล้านคน ซึ่งจ านวน
ดังกล่าวเชื่อว่าสวนทางกับการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ ยังมีการช่วยเหลือขบวนการยาเสพติด
ซึ่งมีการจับได้ที่จังหวัดตาก จ านวน ๑,๕๐๐  กิโลกรัม แต่ก็ เงียบหายจับตัวผู้กระท าผิดไม่ได้หรือไม่มี 
การด าเนินคดี รวมทั้งการบริหารวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ที่ผิดพลาด ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเสี่ยงกับวัคซีนที่รัฐบาลได้น าเข้า 
เพียงเจ้าเดียว อีกทั้งยังไม่ให้ความส าคัญกับค าแนะน าของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ  
ขาดความโปร่งใส ขัดขวางกลไกการตรวจสอบ ซึ่งงบประมาณที่ใช้ ในการจัดซื้อวัคซีนนั้นเป็นเงินภาษี 
ของประชาชน แต่การฉีดวัคซีนกลับล่าช้าโดยการฉีดวัคซีนนั้นไม่ใช่เพียงเรื่องของการป้องกันโรคแต่ความส าคัญ 
คือ การกอบกู้เศรษฐกิจและการเยียวยาปัญหาปากท้องของคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งประเทศอ่ืน ๆ ไดเ้ร่งฉีดวัคซีน
ให้กับประชาชนแล้ว อาทิ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เริ่มฉีดเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เริ่มฉีดเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
เริ่มฉีดเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หรือตัวอย่างในกรณีของสาธารณรัฐอิสราเอล เริ่มฉีดวัคซีนเมื่อวันที่  
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และฉีดได้ถึง ๑ ล้านคน จากประชากรทั้งหมด ๙ ล้านคน ภายในระยะเวลาไม่ถึง ๑ เดือน 
จนได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดในโลก และประเมินกันว่าเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ
อิสราเอลจะฟ้ืนตัวทันทีในไตรมาสที่ ๒ และจะท าให้เศรษฐกิจปีนี้เติบโตถึงร้อยละ ๗ ทั้งนี้ การระบาดรอบใหม่
ได้สร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจ การด าเนินชีวิต และการท ามาหากินของประชาชนทั่วประเทศ  
โดยหากการฉีดล่าช้าไป ๑ เดือน จะท าให้เกิดความเสียหายได้วันละ ๒ หมื่นบาท ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๓ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล ได้ท าหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี  เพ่ือของบกลางจ านวน ๑ พันล้านบาท  
ในการสนับสนุนให้มีวัคซีนเร็วขึ้น ๑ เดือน ซึ่งจะช่วยให้ประเทศสามารถสร้างรายได้จากอุตสาหกรรม 
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และการท่องเที่ยวประมาณ ๒.๕ แสนล้านบาท และยังสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ รวมถึง 
ความเชื่อมั่นของประชาชนไทยด้วย เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งแผนการฉีดวัคซีนเดิมได้ตั้งไว้  
๓ ปี โดยในปี ๒๕๖๔ รัฐบาลจะฉีดให้ประชาชนจ านวน ๑๑ ล้านคน ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑๑ ล้านคน  
และปี ๒๕๖๖ อีก ๑๐ ล้านคน ซึ่งถือว่าค่อนข้างล่าช้ามากและกว่าจะครอบคลุมประชาชนครึ่งหนึ่งคือ  
๓๕ ล้านคน ต้องใช้เวลาถึง ๓ ปี หากเป็นเช่นนี้จะสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลปากท้องให้แก่ประชาชนได้อย่างไร 
และแม้ว่าจะมีการปรับแผนการฉีดวัคซีนแล้ว แต่ทุกอย่างในทางปฏิบัติก็ยังล่าช้าอยู่  เพราะจากการน าเสนอ
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการให้วัคซีนโควิด-๑๙ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดท าและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข จะมีการแบ่งการฉีดวัคซีนออกเป็น ๓ ระยะ โดยระยะที่ ๑ จะฉีดให้แก่
บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนที่มีโรคประจ าตัว และผู้สูงอายุ ซึ่งมีอยู่ประมาณ ๑๙ ล้านคน ซึ่งต้องใช้วัคซีน
ถึง ๓๘ ล้านโดส แต่ประชาชนไทย ยังคงต้องรอวัคซีนแอสตราเซเนกาที่จะผลิตเองในไทย ทั้งที่สั่ งไป  
๒๖ ล้านโดส และที่สั่งเพ่ิมไปอีก ๓๕ ล้านโดส โดยมีแผนที่จะทยอยส่งมอบได้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔  
เป็นต้น ไป ซึ่ งเป็ น เพียงแค่แผนเท่ านั้ น เพราะในสถานการณ์ จริ งอาจส่ งมอบไม่ ได้  อย่ างไรก็ตาม  
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐฝรั่งเศส และราชอาณาจักรสวีเดน ได้ประกาศไม่แนะน าให้ใช้วัคซีน 
แอสตราเซเนกากับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป และสาธารณรัฐโปแลนด์ก าหนดไว้ที่อายุ ๖๐ ปี  
ด้วยเหตุผลที่ว่า วัคซีนแอสตราเซเนกามีจ านวนผลการทดสอบวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มากพอ โดยพบว่า 
มีข้อมูลการทดสอบในผู้ที่มีอายุมากกว่า ๕๕ ปี เพียงร้อยละ ๑๒ เท่านั้น และมีการน าผลการทดสอบ 
ในกลุ่มตัวอย่าง ๒ กลุ่ม ที่มีวิธีการฉีดวัคซีนต่างกันมาประมวลผลรวมกัน โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลเยอรมนี ไม่อนุญาตให้ใช้วัคซีนแอสตราเซเนกากับผู้สูงอายุ
ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป และประเทศอ่ืนในยุโรป อาทิ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ราชอาณาจักรเบลเยียม  
และเนเธอร์แลนด์ ต่างทยอยกันออกมาประกาศจ ากัดการใช้วัคซีนแอสตราเซเนกา ในกลุ่มผู้สูงอายุ  
โดยประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๕ ปี ขึ้นไปถึงร้อยละ ๑๑.๘๒ หรือจ านวน ๗.๘๗ ล้านคน ซึ่งต้องใช้วัคซีน
ถึง ๑๕.๗๔ ล้านโดส อีกทั้งยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องการจัดหาวัคซีนจากโครงการโคแวกซ์ (COVAX 
Facility) เพราะใช้เวลาในการตั้งคณะกรรมการกว่า ๒ เดือน และประเทศยังเสียโอกาสจากการที่รัฐบาล
ตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ ทั้งที่เป็นโครงการจัดหาวัคซีนระดับโลกท่ีมุ่งให้ทุก ๆ ประเทศเข้าถึงวัคซีน
อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน โดยไม่จ ากัดระดับรายได้ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 
ไปแล้วถึง ๑๗๒ ประเทศ โดยมีประเทศในอาเซียนเข้าร่วมถึง ๙ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไนดารุซซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย แต่รัฐบาลกลับให้
ประชาชนทั้ งประเทศไปเสี่ยงกับวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยบริษัทเอกชนที่ เพ่ิงรับการถ่ายทอด 
เทคโนโลยีมาและน่าจะไม่เคยผลิตวัคซีนมาก่อน 
   ทั้งนี้ สมาชิกฯ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจนายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
โดยข้อกล่าวหา คือ การบริหารราชการบกพร่อง ผิดพลาดร้ายแรง ปล่อยปละละเลยให้มีการแสวงหา
ผลประโยชน์จากผู้ใช้แรงงาน ด าเนินนโยบายผิดพลาดจนท าให้เกิดการลักลอบน าเข้าแรงงานผิดกฎหมาย
จ านวนมาก สร้างผลกระทบและเป็นเหตุท าให้เกิดการระบาดของโรคโควิด -๑๙ ระลอกสอง เลือกปฏิบัติ 
ต่อแรงงานข้ามชาติ ไม่ดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของแรงงานอย่างทั่วถึง ใช้จ่ายเงินประกันสังคมซึ่งเป็น
หลักประกันเพียงอย่างเดียวของแรงงานในระบบ และมีพฤติการณ์สร้างความปลุกปั่น แตกแยก เกลียดชัง 
ในหมู่ประชาชน และส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงกับผู้ที่เห็นต่างทางการเมือง โดยวิกฤตโควิดส่งผลให้คนว่างงาน
มากขึ้นเป็น ๒ เท่า และกระทรวงแรงงานได้มีโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ หรือ Co Payment มาแก้ไข 
 



๔ 

 

ปัญหาว่างงานแต่ก็ประสบความล้มเหลว จ้างงานได้เพียง ๗ พันคน เท่านั้น และยังมีการส่งเสริมให้กดค่าแรง
ในช่วงวิกฤตเพราะได้ยกเลิกการก าหนดเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาซึ่งค่าแรงตามวุฒิการศึกษานั้นก็ไม่เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพอยู่แล้ว แต่กลับให้ใช้การเจรจาต่อรองกันเองโดยก าหนดเพียงว่าไม่ให้ต่ ากว่าค่าแรงขั้นต่ า 
ของจังหวัดที่ก าหนดไว้ และโครงการไทยมีงานท า หรือจ๊อบเอ็กซ์โป ที่ก าหนดรับแรงงานจ านวน ๑ ล้านอัตรา 
แต่มีต าแหน่งที่เปิดรับสมัครเพียง ๖ แสนกว่าอัตราเท่านั้น และมีจ านวนการสมัครงานเพียง ๑ แสนกว่าครั้ง 
โดยจ านวนคนว่างงาน ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ มีจ านวน ๘ แสนคน จึงไม่เกิดความคุ้มค่า อีกทั้งยังปล่อยให้
หน่วยงานภาครัฐจ้างงานต่ ากว่าค่าแรงขั้นต่ า คือ จ้างงานจ านวนกว่า ๑ หมื่นอัตรา มีค่าตอบแทน ๕ พันบาท 
ต่อเดือน จึงเป็นการเอาเปรียบแรงงาน ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานและค่าแรงขั้นต่ าที่ควรได้รับ นอกจากนี้  
ยังไม่สามารถเยียวยาผู้ใช้แรงงานและผลักภาระไปให้กองทุนประกันสังคม มีการลดเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมจ านวน ๓ ครั้ง ท าให้ประกันสังคมสูญเสียเงินรวม ๖๘,๖๖๙ ล้านบาท ซึ่งกระทบต่อความยั่งยืน
ของกองทุนโดยตรง รวมทั้ งยังน าเงินกองทุนว่างงานไปเยียวยาผู้ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เนื่องจาก 
สถานประกอบการถูกปิดกิจการโดยรัฐบาล แทนที่จะใช้เงินของรัฐบาลหรืองบกลางมาเยียวยาในส่วนนี้  
   นอกจากนี้ สมาชิกฯ ได้อภิปรายถึงการขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสี เขียว โดยกล่าวหา  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าบริหารราชการแผ่นดิน และพลเอก อนุพงษ์   
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะก ากับดูแลกรุงเทพมหานคร ด าเนินการต่อขยาย
สัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้กับ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) ออกไป โดยสัมปทานหลัก 
จะสิ้นสุดในปี ๒๕๗๒ แต่จ้างวิ่งทั้งสายต่อไปถึงปี ๒๕๘๕ และยังจ้างต่อไปอีกถึงปี ๒๖๐๒ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
ขัดพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพบว่ากรุงเทพมหานครได้ให้ 
บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากัด (เคที) จ้างบริษัทบีทีเอสฯ เดินรถส่วนต่อขยายสายสีเขียวเข้มเหนือและใต้  
โดยไม่ผ่านการประมูล ถือว่ าเป็นนิติกรรมอ าพราง เพ่ือเลี่ยงพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนฯ และ
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขัดมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
ที่ก าหนดให้ดูแลค่าโดยสารไม่ให้มีราคาแพง เป็นการกระท าขัดกันแห่งผลประโยชน์ด้วยการผูกขาด 
ตัดตอน เอ้ือประโยชน์ให้แก่บีทีเอสเพียงเจ้าเดียวโดยไม่มีการประมูลท าให้รัฐเสียหายและได้ผลประโยชน์ 
น้อยกว่าที่ควร อีกทั้งในกรณีที่ คสช. ออกค าสั่งตามมาตรา ๔๔ เมื่อเดือนเมษายน ปี ๒๕๖๒ ด าเนินการ 
ในเรื่องดังกล่าวเหมือนเป็นการนิรโทษกรรมความผิด ทั้งที่การขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้น 
ผิดกฎหมายและท าให้รัฐเสียประโยชน์  และยังน าก าไรจากโครงการไปให้เอกชนแทนที่จะสนับสนุนให้ 
ค่าโดยสารถูกลง น าภาษีของประชาชนไปใช้ในทางที่ผิด จ้างบีทีเอสในราคาแพงเกินจริงมาโดยตลอด 
เพ่ือจัดฉากสร้างหนี้ให้มีจ านวนมาก โดยพบว่าบริษัท บีทีเอสฯ มีหนังสือทวงหนี้ มูลค่า ๓ หมื่นล้านบาท 
แบ่งเป็นหนี้ส่วนของรถ จ านวน ๙ พันล้านบาท และระบบส่วนของการเดินรถ มูลค่า ๒.๑ หมื่นล้านบาท  
ท าให้ต้องมีการเจรจาแลกหนี้กับการขยายสัมปทาน ทั้งที่มติ คณะรัฐมนตรีระบุให้กระทรวงการคลัง  
จัดงบประมาณเพ่ือให้กรุงเทพมหานครน าไปช าระหนี้  รวมทั้งสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนกรุงเทพฯ  
เพราะมีค่าโดยสารที่แพงที่สุดในโลก ทั้งนี้ เห็นด้วยกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะแต่ไม่เห็นด้วยกับ 
การหาผลประโยชน์กับการสร้างรถไฟฟ้าแล้วทิ้งปัญหาไว้มากมาย โดยเฉพาะค่ารถไฟฟ้าแพงและก าลังจะแพง
ขึ้นอีก โดยในต่างประเทศคิดค่าโดยสารคงที่ บางแห่งคิดตามระยะทาง แต่ประเทศไทยมีค่าแรกเข้าที่ซ้ าซ้อน
เมื่อต้องไปเชื่อมต่อสายสีอ่ืน และยังไปผูกสัญญาระยะยาวกับเอกชนท าให้แก้ไขสัญญายาก ซึ่งรถไฟฟ้า 
แต่ละสายก่อสร้างประมาณแสนล้านบาท แต่รัฐบาลอนุมัติงบไปแล้ว 5 แสนกว่าล้านบาท ส าหรับรถไฟฟ้า 
ในกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่กลับไม่มีระบบขนส่งรองที่จะน าผู้โดยสารมาขึ้นรถไฟฟ้า ส่งผลให้การลงทุนของรัฐบาล
ไม่คุ้มค่า โดยเห็นว่าเป็นการบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพ มองปัญหาเป็นสาย ๆ ท าให้ภาระมาตกอยู่ที่
ประชาชน อย่างไรก็ตาม ในกรุงเทพฯ นั้น รัฐบาลควรสนับสนุนให้มีรถโดยสารสาธารณะประจ าทางมากกว่า
รถไฟฟ้าเพราะแม้จะมีความจ าเป็นแต่หากลงทุนสร้างไปแล้วไม่มีคนใช้ก็ไม่คุ้มค่า และในบางพ้ืนที่ก็มีจ านวน



๕ 

 

เยอะในขณะที่บางพ้ืนที่ไม่มีเลย อีกทั้งได้อภิปรายถึงโครงการก าจัดขยะด้วยระบบเตาเผาที่เขตหนองแขม 
และอ่อนนุช ที่มีการแก้ไขกฎหมายและการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเพ่ิมเติมเพ่ือท าให้การบริหาร
จัดการเป็นแบบเบ็ดเสร็จอยู่ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ ท าให้รัฐบาลเสียหายถึงกว่า  
๔ พันล้านบาท และการก่อสร้างโรงก าจัดขยะแบบเตาเผานี้ยังไม่ปรากฏประเด็นการพิจารณาผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย การควบคุมสารก่อมะเร็ง มลภาวะ หรืออากาศที่ปล่อย 
ออกจากโรงงานแต่ อย่ างใด  ทั้ งที่ เรื่ อ งเหล่ านี้ เป็ นหั ว ใจส าคัญ ของการก าจั ด ขยะที่ ได้ ม าตรฐาน 
และมีประสิทธิภาพ  
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
ชี้แจงประเด็นที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายเมื่อวานนี้ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างในกองทัพที่มีราคาสูง โดยการจัดซื้อ 
จัดจ้างของทางราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมีระเบียบมาเกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีการก าหนดขั้นตอน 
การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและสอดคล้องในเรื่องของความคุ้มค่า โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการจะมีเงื่อนไขที่ผู้ขาย 
ต้องปฏิบัติ อาทิ การเสนอราคา การวางหลักประกัน การค้ าประกัน การช ารุดเสียหาย การจัดส่งพัสดุ 
ตามระยะเวลา การส่งมอบ และการปรับเมื่อไม่ปฏิบัติตามสัญญา จึงแตกต่างจากการจัดซื้อจากบริษัทอ่ืน ๆ  
โดยการจัดท าคุณสมบัติเฉพาะนั้นทางกองทัพได้ค านึงถึงความเหมาะสมกับการใช้งานทางการทหารและ 
มีการใช้วัสดุที่มีความคงทนแตกต่างจากท้องตลาดโดยทั่วไป ส่วนที่มาของราคากลางเป็นการด าเนินการ 
ตามกฎหมาย เป็นการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐที่มีการเปรียบเทียบราคา ใช้ราคามาตรฐาน 
ที่ก าหนด และมีการสืบราคาที่ตรวจสอบได้  ส าหรับเครื่องแต่งกายของกองทัพนั้นเป็นการจ้างผลิต 
เป็นการเฉพาะและผู้ประกอบการจะต้องมีขีดความสามารถในการผลิตได้ครั้งละจ านวนมาก ทันเวลา มีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่เหมือนกันทั้งกองทัพที่อาจไม่สามารถหาซื้อได้โดยทั่วไปตามท้องตลาด  
ประเด็นกล้องตรวจการเวลากลางคืนนั้น กองทัพมีหน่วยทหารที่มีภารกิจที่แตกต่างกัน ทั้งหน่วยทหารราบ 
และหน่วยรบพิเศษ จึงมีความจ าเป็นต้องใช้กล้องที่มีประสิทธิภาพสูงในการลาดตระเวนเวลากลางคืน 
โดยเฉพาะหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดน การเฝ้าตรวจ ค้นหาการลักลอบขนยาเสพติด  
และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งราคาที่จัดซื้อเป็นราคาเดียวกับที่เคยซื้อเมื่อปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ 
ประเด็นการปฏิรูปกองทัพนั้น ได้ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหมและก าลังพล  
ที่มีขนาดที่เหมาะสม มีขีดความสามารถ มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับการบริหารราชการยุคใหม่  
ส่วนการพัฒนาศักยภาพและเตรียมก าลังกองทัพนั้น ได้ก าหนดแผนงาน โครงการซ่อมและปรับปรุงวัสดุ
อุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมรบ จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เพ่ือขยายขีดความสามารถและให้มีความทันสมัย  
ประเด็นการด าเนินภารกิจการจัดสวัสดิการของกองทัพนั้น ไม่ได้มุ่งหวังในการแสวงหาก าไรหรือรายได้  
แต่มุ่งหวังให้บริการก าลังพลและครอบครัวเพ่ือช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการใน 
การด ารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้  ประเด็นกิจการหินสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ 
กรณีที่มีการต่อสัญญาให้แก่ผู้ประกอบการนั้น สัญญาที่ท าไว้มีก าหนดเวลา ๕ ปี โดยท าสัญญาแบบปีต่อปี  
ซึ่งในสัญญาได้ระบุเงื่อนไขการส่งมอบ การบอกเลิกสัญญา และค่าปรับจากการขาดประโยชน์ โดยก าหนดให้
ผู้ประกอบการต้องช าระค่าขาดประโยชน์ที่ไม่สามารถผลิตหินได้ตามสัญญา ตันละ ๓๘ บาท ซึ่งในปีแรก
ผู้ประกอบการไม่สามารถผลิตได้ตามสัญญาจึงขาดประโยชน์เป็นมูลค่าประมาณ ๔๐ ล้านบาท และกองทัพเรือ
ได้มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการยินยอมช าระค่าขาดประโยชน์ในลักษณะผ่อนช าระ และได้ท า
หนังสือยอมรับสภาพหนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้ช าระเงินงวดแรกมาแล้ว  
๕ ล้านบาท โดยจ านวนที่เหลืออีก ๓๕ ล้านบาท ได้ขอช าระจ านวน ๓๔ เดือน ๆ ละ ๑ ล้านบาทเศษ ทั้งนี้  
แม้ผู้ประกอบการจะมีผลประกอบการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่ผู้ประกอบการได้แสดงเจตนารมณ์ 
ในเรื่องของการเพ่ิมก าลังการผลิตให้เต็มประสิทธิภาพและพยายามปรับปรุงเหมืองและโรงโม่มาโดยตลอด  



๖ 

 

จากสภาพเหมืองหินเดิมที่ ไม่ได้มาตรฐาน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบียบของกระทรวง
อุตสาหกรรมและพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งการท าสัญญาในปีที่ ๒ จะท าให้กองทัพเรือได้รับประโยชน์
สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการฟ้องร้องด าเนินคดี และจากการประเมินเบื้องต้นประมาณการได้ว่าผู้ประกอบการ
มีจ านวนทรัพย์สินและทุนในการท าเหมืองหิน รวมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เพียงพอต่อการชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่กองทัพเรือได้ ประเด็นเหมืองทองอัครานั้น ข้อพิพาทเริ่มต้นจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ 
ใช้ช่องทางตามกฎหมายระหว่างประเทศในการฟ้องร้องรัฐบาลไทย ในสิ่งที่เห็นว่าบริษัทลูกในประเทศไทยไม่ได้
รับความเป็นธรรมมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ซ่ึงรัฐบาลไทยได้ต่อสู้ในสิ่งที่รัฐบาลและประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม
เช่นกัน ในเรื่องของผลกระทบด้านสุขภาพ การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการใช้ พ้ืนที่  ซึ่งเป็นการต่อสู้  
ตามกฎหมายสากลที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่  และประเทศไทยจ าเป็นต้องแต่งตั้งทนายและที่ปรึกษา 
ด้านกฎหมายระหว่างประเทศเพ่ือต่อสู้ด าเนินคดีตามหลักสากลให้ เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย  
โดยมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการต่อสู้คดี  ทั้งนี้ การอภิปรายและการให้ข่าวแก่สื่อมวลชน 
ของฝ่ายค้านนั้นเป็นการคาดการณ์ ไปเองทั้ งสิ้น และเป็นการใช้ตัวเลขที่ เป็นข้อเสนอหรือค าให้การ 
ของแต่ละฝ่ายซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ และยังไม่ได้ข้อยุติ มาน าเสนอ โดยเรื่องยังอยู่ในกระบวนการ 
ทางกฎหมายและขั้นตอนการเจรจาหารือของคู่พิพาท ซ่ึงเป็นไปตามที่อนุญาโตตุลาการแนะน า ส่วนการใช้
อ านาจตามมาตรา ๔๔ นั้น มิใช่เป็นการปิดเหมืองแต่เป็นเรื่องของการต่อสัมปทานที่ต้องมีการแก้ไขปัญหา 
ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ก่อน และได้มีค าสั่งไปยังเหมืองทุกแห่งในประเทศ โดยบริษัทใด 
ที่แก้ไขปัญหาได้ก็สามารถเปิดกิจการได้ตามปกติ มิได้เป็นการเสนอผลประโยชน์แต่อย่างใด ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จะต้องแก้ไขทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพ่ือต้องการให้ประเทศชาติมีรายได้
เพ่ิมมากขึ้นและประชาชนมีงานท า โดยหลายพ้ืนที่นั้นประชาชนมีความต้องการ และในกรณีการขอส ารวจ 
แร่นั้นเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งแต่ส ารวจแล้วจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ต้องค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมและประชาชน ในหลักการที่ว่า เคารพ คุ้มครอง และเยียวยา ประเด็นการจัดซื้อเรือด าน้ านั้น 
เป็นการสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศ  แม้ว่าประเทศจะมี 
ความสงบแต่การกระทบกระทั่งกันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะเมื่อมีการแย่งชิงดินแดนและผลประโยชน์ 
ในทะเลและบนบกของชาติ ซึ่งประเทศไทยมีพ้ืนที่ติดทะเลกว่า ๓,๐๐๐ กว่ากิโลเมตร โดยการมีเรือด าน้ า 
จะสามารถป้องกันและรักษาทรัพยากรทางทะเลของไทย การประมงทั้งนอกและในน่านน้ า การตรวจตรา  
ความมั่นคงทางทะเล กระบวนการค้ามนุษย์ทางทะเล การอพยพเข้าประเทศ และประเทศไทยยังไม่เคย 
มีอุปกรณ์การส ารวจทางทะเลในระดับลึกถึงท้องทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งอันดามัน  ซึ่งการจัดซื้อ 
เรือด าน้ าต้องใช้เวลาถึง ๖ ปี จึงจะได้เรือด าน้ ามาใช้ และต้องส่งบุคลากรไปเรียนรู้การใช้งานต่าง ๆ อีกด้วย 
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลประโยชน์ทางทะเลจ านวน ๒๔ ล้านล้านบาท กับงบประมาณจัดซื้อ เพียงร้อยละ 
๐.๐๙๓ เท่านั้น จึงมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยปัจจุบัน 
จะเห็นว่าสถานการณ์รอบโลกนั้นยังมีการจัดซื้อจัดหาอาวุธอยู่และอาวุธต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง  
ซ่ึงในส่วนของประเทศไทยไม่ได้เป็นการแข่งขันกับใครแต่เพ่ือให้เราสามารถป้องกันตนเองและสามารถร่วมมือ
กับประเทศอ่ืน ๆ ในเรื่องของความมั่นคงได้ 
   นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด-๑๙ นั้น รัฐบาล
ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ทั้งภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และประชาชนผู้มีรายได้น้อย  
และได้น าข้อมูลต่าง ๆ มาศึกษาเพ่ือหามาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ป้องกันการแพร่กระจาย การรักษา  
และการท าให้คนไทยได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด โดยพิจารณาด้วยความรอบคอบในการเลือกวัคซีนที่ปลอดภัย 
และเหมาะสมกับประเทศไทย และคนไทยมีความพร้อมในการฉีดวัคซีนเกือบร้อยละ ๘๐ ไม่อยากฉีดร้อยละ 
๑๐ และมีความลังเลร้อยละ ๑๐ ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๕ ของโลก ที่มีความต้องการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ 
ประเทศไทยสามารถทดลองฉีดวัคซีนของไทย เฟส ๑ ในมนุษย์ได้แล้ว เริ่มในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔  



๗ 

 

โดยจะทดลองกับอาสาสมัครจ านวน ๒๑๐ คน ซึ่ งเป็นการพัฒนาวัคซีนของมหาวิทยาลัยมหิดล  
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และองค์การเภสัชกรรม ซึ่งวัคซีน
ดังกล่าวเป็นวัคซีนเชื้อตายที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง ผลข้างเคียงน้อย สามารถเชื่อถือได้ และสามารถเก็บ
รักษาได้ง่าย ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตได้ ๒๕ – ๓๐ ล้านเข็มต่อปี ถือเป็นอนาคตของประเทศไทย ส าหรับ 
เฟส ๒ จะทดลองกับอาสาสมัครเพ่ิมอีก ๒๕๐ คน โดยจะเริ่มได้ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ๒๕๖๔  
และเฟส ๓ ต้องไปทดลองกับประเทศที่มีการติดเชื้อจ านวนมาก ซึ่งจะเริ่มได้ในช่วงปลายปีนี้ ถ้าสามารถ 
ท าได้จริงภายใน ๑ ปี ก็จะสามารถจดทะเบียนได้ จึงขอชื่นชมคณะวิจัยวัคซีนของไทยโดยนอกจากจะสามารถ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้แล้วยังสามารถสร้างรายได้ขึ้นมาอีกจ านวนมาก ทั้งนี้ วัคซีนดังกล่าวได้ส่งไป
ทดสอบความปลอดภัยในหนูทดลองในประเทศอินเดียและสหรัฐอเมริกาแล้วพบว่าปลอดภัยดี จึงถือเป็นข่าว 
ทีด่ีมากส าหรับประเทศไทย นอกจากจะมีการน าเข้าวัคซีนจากประเทศจีนแล้วยังมีวัคซีนที่ผลิตเองได้ในอนาคต
อีก ๓ แหล่ง คือ การซื้อ การผลิตในโรงงานที่มีอยู่  และการวิจัยพัฒนา อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องคิด 
ในภาพกว้างทั้งหมดเพราะมีความยึดโยงกัน ทั้งเรื่องของสุขภาพ เศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ โดยพร้อม 
ที่จะรับฟังและขอบคุณในค าแนะน าจากทุกคน 
   ส าหรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของโลกนั้นถือว่าประเทศไทยบริหารจัดการ
ได้ดีกว่าในหลาย ๆ ประเทศ แม้จะยังคงเผชิญความเดือดร้อนกันอยู่แต่ก็ต้องบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น  
โดยเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และขอชื่นชมก าลังที่ดีของคนไทย 
การท างานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันเสียสละ 
ความสะดวกสบายส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งประชาชนที่สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ  
และเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งหากมีการร่วมมือกันเช่นนี้แล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้น โดยวิกฤตการแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เกิดขึ้นกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก แต่จะท าอย่างไรให้การแพร่ระบาดไม่มากนัก 
ส าหรับรายได้จากการท่องเที่ยวที่ลดลงนั้น รัฐบาลจึงต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้ได้ซึ่งอยู่ในแผนงาน
และได้มีการด าเนินการมาหลายโครงการแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องการให้วัคซีนเป็นปัญหาทางการเมือง  
ในส่วนกรณีการกล่าวหาว่ารวบอ านาจ แทรกแซงการท างานของหน่วยงานนั้น สมาชิกฯ ผู้อภิปรายประเด็น
ดังกล่าวอาจไม่มีความเข้าใจในกรอบอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการในเชิงโครงสร้าง สิ่งแรกที่เห็นตรงกัน
คือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ นับว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นภัยคุกคามบ้านเมือง 
ในหลายมิติ หากไม่เร่งด าเนินการอาจท าให้สถานการณ์เลวร้ายลง ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้อย่างเป็นเอกภาพ  
อาจท าให้เกิดความสับสนเพราะหากมีสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจท าให้เข้าถึงข้อมูลข้อเท็จจริงได้ 
ไม่ครบถ้วน บางคนใช้ความคิดเห็นส่วนบุคคลในการพิจารณาสรุปข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการสังเคราะห์ที่เพียงพอ 
และยังมีหลายเรื่องท่ีมีความเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง อาทิ ฝ่ายความมั่นคง ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง ต ารวจ 
ตระเวนชายแดน ทหาร กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงมหาดไทย องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายสาธารณสุข ซึ่งทุกฝ่ายล้วนมีอ านาจทางกฎหมายทั้งสิ้ น รัฐเพียงแต่เปิดให้มี 
เวทีกลางในระดับส่วนกลางและระดับจังหวัด เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
โดยมีอ านาจความรับผิดชอบในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งอาจจะมีแนวทางความรุนแรงที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
สุขและความปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนที่ โดยทุกฝ่ายต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้ประชาชนทุกพ้ืนที่ 
ในประเทศได้รับความสะดวกสบาย และขอให้ทุกฝ่ายหันหน้ามาพูดคุยปรึกษาหารือร่วมกันก็จะท าให้แก้ไข
ปัญหาไปได้ ซึ่งการท างานต้องมีขั้นตอนจากระดับปฏิบัติ ไปสู่ระดับบริหาร โดยมีการประชุมร่วมกันทุกวัน 
เพ่ือน าข้อมูลทั้งหมดมาหารือร่วมกัน อย่างไรก็ตาม แนวทางการบริหารอาจไม่ถูกใจ ไม่ตรงใจทุกคน แต่ขอให้
ทุกฝ่ายเข้าใจและยึดหลักประชาธิปไตย ทั้งนี้ ขอให้สมาชิกฯ ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความรัก
สามัคคีให้กับประชาชนในประเทศ เพ่ือป้องกันการบิดเบือนข้อเท็จจริง ส่วนประเด็นการก าหนดนโยบาย  
และแนวทางในการบริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ รอบใหม่ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
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จังหวัดขึ้น เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการบริหารจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าว และให้เกิดการบูรณาการท างาน
ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างของระดับความรุนแรงในแต่ละพ้ืนที่ แต่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
ในแต่ละพ้ืนที่ที่จะน าไปพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่นั้น ๆ โดยขอให้ทุกคนเชื่อมั่น 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่าย พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีการผูกขาดอ านาจแต่เพียงผู้เดียวตามที่ได้มีการอภิปราย
กล่าวหาแต่อย่างใด นอกจากนี้ ประเด็นการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในปัจจุบันนั้น 
ในช่วงแรกได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี แม้จะว่ามีปัญหาเกิดขึ้นบ้างก็ตาม แต่ประชาชนและแต่ละ
หน่วยงานได้ให้ความร่วมมือกันในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศท่ามกลาง
ปัญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งรัฐบาลจะเร่งด าเนินการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ 
   ส าหรับกรณีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ได้มีการแบ่งการด าเนินการเป็น ๓ ช่วง คือ 
เส้นทางสายหลัก สายสุขุมวิท และสายสีลม เป็นช่วงที่ท าสัญญาสัมปทานไว้กับบริษัทเอกชนตั้งแต่ปี  ๒๕๓๕ 
สัญญามีระยะเวลา ๓๐ ปี จะสิ้นสุดในปี ๒๕๗๒ ส่วนเส้นทางการต่อขยายที่ ๒ เดิมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เป็นผู้ก่อสร้าง ต่อมามติคณะรัฐมนตรีปี ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบให้โอนช่วงต่อขยาย
ให้แก่กรุงเทพมหานครรับมาบริหารจัดการ รวมถึงรับภาระหนี้ต่าง ๆ มาจาก รฟม. ด้วย โดยโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียวนั้นมีการด าเนินงานที่แตกต่างกันในแต่ละช่วง อาจท าให้เกิดปัญหาการบูรณาการ การบริหารจัดการ
โครงการ และการบริหารจัดการสัญญาที่ไม่มีความเป็นเอกภาพ หากต้องด าเนินการตามกฎหมายร่วมทุน
ภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจจะท าให้การด าเนินการล่าช้าออกไปอีก ๒ – ๓ ปี รัฐบาล 
จึงไม่ต้องการให้เกิดปัญหาการเดินรถที่ไม่มีความต่อเนื่องเหมือนบางโครงการในอดีต ดังนั้น จึงได้มีการหารือ 
และจัดตั้งคณะท างาน ตามค าสั่ง คสช. ขึ้น เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการท างาน การบริหารจัดการโครงการ
และสัญญาที่เกี่ยวข้องของรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งสามช่วง ให้มีความเป็นเอกภาพ สามารถเดินรถได้ต่อเนื่อง 
เป็นโครงข่ายเดียวกัน อ านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน และให้ก าหนดอัตราค่าโดยสาร 
ให้เหมาะสม เป็นธรรม และไม่เป็นภาระของประชาชน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับราคา
ตามที่ได้มีสมาชิกฯ ให้ข้อสังเกตไว้ โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการหารือและได้มีการชะลอการด าเนินการ  
ต่าง ๆ ไว้ก่อน ซึ่ งในการด าเนินการนั้นจากมาตรา ๔๔ ได้มีการตั้ งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องนี้  
ซ่ึงมีองค์ประกอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการตามกฎหมายร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชนในการท าหน้าที่ก าหนด
หลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์จากค่าโดยสาร รวมถึงหลักเกณฑ์อ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการรวมรถไฟฟ้า  
สายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ ๑ และส่วนต่อขยายที่ ๒ และด าเนินการเจรจากับผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกัน หากมีการเจรจาจนได้ข้อยุติและมีการร่างสัญญาฉบับแก้ไขแล้ว 
ถือว่าเป็นการด าเนินการตามกฎหมายร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชน ส าหรับขั้นตอนอ่ืน ๆ หลังจากนี้  
จะมอบหมายให้หน่วยงานพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชนต่อไป ซึ่งในค าสั่ง 
คสช. ดังกล่าวไม่ได้ระบุหรือบังคับให้มีการขยายสัมปทานกับบริษัทเอกชนรายเดิมออกไปถึง ๔๐ ปี  
ตามที่สมาชิกฯ ได้ตั้งข้อสังเกต และการที่กล่าวว่ารัฐได้เอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนรายเดิมนั้น ขอชี้แจง
เพ่ิมเติมว่า หากย้อนไปดูสัญญากับเอกชนรายเดิม โครงการสายหลักที่ได้ท าสัญญาไว้เมื่อปี ๒๕๓๕ ก าหนดว่า 
“หากกรุงเทพมหานครจะให้มีการด าเนินการเพ่ิมเติมระหว่างอายุของสัญญาหรือขยายเส้นทางของระบบ 
บริษัทมีสิทธิเป็นรายแรกที่จะได้เจรจากับกรุงเทพมหานครก่อน” ดังนั้น หากไม่เจรจากับบริษัทเอกชนรายเดิม 
รัฐอาจถูกเอกชนฟ้องร้องภายหลังว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ในค าสั่ง 
คสช. จึงได้น าประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเรื่อง แนวทางและวิธีการในแนวทาง  
การด าเนินการความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม  
และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ มาใช้ควบคู่กับการด าเนินงานตามค าสั่ง คสช. ฉบับนี้ด้วย รวมถึงค่าโดยสาร  
ซึ่งตามกฎหมายจะอยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 



๙ 

 

   พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงประเด็นขบวนการลักลอบเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมายที่ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกสอง ว่ายังไม่เคยเห็นแผนภูมิ 
และรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว จึงขอไปสอบถามผู้ที่ เกี่ยวข้องอีกครั้งว่าขบวนการลักลอบเข้าเมือง 
โดยผิดกฎหมายนั้นมีความเป็นมาอย่างไรเพราะเป็นเรื่องการท างานของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ ซึ่งหากทราบ
ข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมแล้วจะน ามาชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง ส่วนประเด็นการปฏิญาณ
ตนต่อธงชัยเฉลิมพลที่ไม่ครบถ้วนนั้น แตกต่างกับการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ  
ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 
  นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ชี้แจงประเด็นการขอ
อนุญาตอาชญาบัตรพิเศษส ารวจแร่ทองค าจ านวน ๔๔ แปลง โดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นการด าเนินการ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการถอนฟ้องของอนุญาโตตุลาการกับบริษัทฯ แต่อย่างใด เนื่องจากค าขอดังกล่าวได้มี 
การยื่นขอมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๖ และ ปี ๒๕๔๘ แต่คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นมีมติให้ชะลอการพิจารณา 
การอนุญาตการส ารวจแร่ทองค าไว้ก่อน เนื่องจากมีความห่วงใยเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ของประชาชน โดยได้ให้ส านักการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ท าการศึกษาและจัดท านโยบาย
แร่ทองค า กระทั่งแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๒ โดยต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ให้กระทรวง
อุตสาหกรรม โดย สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา ต่อมาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ กระทรวง
อุตสาหกรรมได้พิจารณาแล้ว ประกอบกับความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ จึงได้จัดท าประกาศนโยบายทองค า
แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม ขณะนั้นมีการยุบสภาเสียก่อน ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งเรื่อง
คืนกลับมายังกระทรวงอุตสาหกรรม จากนั้นก็ไม่ได้มีการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายแร่ทองค า ต่อมา 
ในปี ๒๕๕๗ ได้มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลประกอบกิจการของบริษัทเอกชนซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
ของประชาชนในหลายพ้ืนที่  และประชาชนได้ยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าวไปยัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดังนั้น ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ หัวหน้า คสช. จึงได้
ออกค าสั่งตามมาตรา ๔๔ ให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองค าทุกรายในประเทศ ระงับการประกอบกิจการ
เหมืองแร่ทองค าชั่วคราว เพ่ือประโยชน์และเพ่ือสุขภาพของประชาชน ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นและ 
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) จัดท านโยบายบริหารจัดการ  
แร่แห่งชาติ เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่ง คนร.  
ได้มีมติให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นขออนุญาตและกลับมาประกอบการภายใต้นโยบายทองค าได้ ดังนั้น  
บริษัท อัคราฯ จึงได้กลับมาขออาชญาบัตรพิเศษส ารวจจ านวน ๔๔ แปลง ที่ เคยยื่นไว้เมื่อปี ๒๕๔๖  
และ ๒๕๔๘ ตามค าขออาชญาบัตรพิเศษที่ได้ขออนุญาตไปนั้น จึงเป็นไปตามมติของ คนร. มิใช่เพ่ือแลกเปลี่ยน
เพ่ือการถอนฟ้องแต่อย่างใด ส่วนประเด็นที่สมาชิกฯ ได้กล่าวว่ารัฐบาลแพ้คดีร้อยละ ๑๐๐ นั้น หากแพ้จริง 
บริษัทคิงส์เกตฯ คงไม่เจรจา เพราะจะได้เงิน ๒.๕ หมื่นล้านบาท ไปโดยปริยาย อย่างไรก็ดี ยืนยันว่าไม่มี 
การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น ส่วนรูปคดีที่ต่อสู้นั้น บริษัทคิงส์เกตฯ และกรมเหมืองแร่ ได้ยื่นให้
อนุญาโตตุลาการเลื่อน เพ่ือหารือร่วมกันอีกครั้งให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและมีกฎหมายรองรับ 
   นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
ชี้แจงประเด็นการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ที่มีการกล่าวหาว่ารัฐบาลล้มเหลวในการจัดหาวัคซีนนั้น  
ขอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้ล่าช้า โดยภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะน าเข้าวัคซีนล็อตแรกเข้ามาในประเทศไทย
จ านวน ๒ แสนโดส และจะเร่งด าเนินการฉีดให้เร็วที่สุด ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ วัคซีนล็อตที่สองจะมาถึง
ไทยจ านวน ๘ แสนโดส ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ อีกจ านวน ๑ ล้านโดส และภายในปลายเดือนพฤษภาคม
หรือต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ วัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยจะถูกส่งและน าไปฉีดให้กับประชาชนในประเทศ 
จนครบถ้วน โดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจกับการจัดหาวัคซีนและไม่ได้ล่าช้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ สถาบัน
วัคซีนแห่งชาติได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ๓ พันล้านบาท เพ่ือด าเนินการทุกวิถีทางในการร่วมมือศึกษา 



๑๐ 

 

พัฒนา และจัดซื้อถ้ามีความจ าเป็น โดยคณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุน ซึ่งในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 
๒๕๖๓ ประเทศไทยสามารถรับมือกับโควิด-๑๙ ได้ดีในล าดับต้น ๆ ของโลก การที่วัคซีนมาในเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๔ จึงไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะตกใจ แต่เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่จังหวัดสมุทรสาครและเชียงราย  
เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เตรียมตัว วัคซีนจากประเทศจีนนั้นในช่วงแรกไม่ได้อยู่ในโรดแม็พของเราแต่ด้วยศักยภาพ
ระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งและความสามารถของบุคลากรท าให้เราติดต่อประเทศจีนเพ่ือน าวัคซีนมารองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินได้ก่อนซึ่งต้องซื้อในส่วนที่เขาส่งให้เราได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยประเทศไทย 
เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่มีวัคซีน ๖๓ ล้านโดส ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงที่มีจ านวนเพียงพอต่อการดูแล ซึ่งมี
การวางแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และยืนยันว่าวัคซีนที่จะน ามาให้พ่ีน้องประชาชนคนไทยนั้น
เหมาะสมที่สุดและเข้าถึงง่ายที่สุด ไม่มีการถูกตัดคิว และไม่มีวันที่จะไม่ถึงมือ เพราะผลิตในบ้านเรา จึงมั่นใจว่า
จะเพียงพอและสามารถให้บริการกับประชาชนได้ครบถ้วน โดยกระทรวงสาธารณสุขในยุคนี้ท าให้คนไทยทุกคน
สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกแห่งในโรคท่ัวไป หน้ากากอนามัยผลิตเองได้ไม่มีใครสามารถฉวยโอกาส
ขึ้นราคาได้ และมียามากเกินพอกับการดูแลผู้ติดเชื้อ ขณะที่ชุดพีพีอีก็ผลิตได้เอง การที่มีโรงงานผลิตวัคซีน 
อยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียน จึงเป็นความน่าภาคภูมิใจ ส่วนกรณีที่มีการกล่าว 
พาดพิงบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด นั้น ขอชี้แจงว่า บริษัท แอสตร้าเซเนก้า จ ากัด เป็นผู้คัดเลือก  
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด เพราะสามารถผลิตชีววัตถุได้อย่างคงท่ีและมีประสิทธิภาพ  
   นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
ชี้แจงประเด็นการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ ในพระราชก าหนดของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้เงิน ๑ ล้านล้านบาท ขณะนี้สถานะอยู่ในเกณฑ์ที่ได้อนุมัติโครงการไปแล้วกว่า ๒๕๖ โครงการ 
งบประมาณกว่า ๗.๕ แสนล้านบาท คงเหลืออยู่ ๒.๕ แสนล้านบาทโดยประมาณ ซึ่งในประเด็นที่มีสมาชิกฯ  
ให้ข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงไม่ใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้หมดนั้น ขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด  
อาจเกิดขึ้นได้อีกและยังมีความไม่แน่นอนจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังจนกว่าจะผ่านพ้นภาวะวิกฤตนี้ไปได้  
โดยวงเงินที่คงเหลือกว่า ๒.๕ หมื่นล้านบาทนั้นเตรียมไว้รองรับส าหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และค่าใช้จ่าย 
ของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ด้านสาธารณสุขและการเยียวยาประชาชน ซึ่งรัฐบาล 
ได้จัดสรรงบประมาณในการรองรับในส่วนดังกล่าวไว้แล้ว ทั้งนี้ การใช้เงินเยียวยาประชาชนที่ได้อนุมัติใช้ไปแล้ว
ทั้งสิ้นกว่า ๕.๕ แสนล้านบาท ซึ่งรัฐบาลมีความเข้าใจและเห็นใจประชาชนว่ามีประชาชนจ านวนไม่น้อยได้รับ
ความเดือดร้อน แต่ยังคงมีบางท่านตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดรัฐต้องก าหนดสิทธิส าหรับผู้ได้รับการเยียวยาในแต่ละ
โครงการ ขอชี้แจงว่าในช่วงไตรมาสที่ ๔ มีการเติบโตของเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้นจากโครงการคนละครึ่ง  
ถือเป็นผลตอบรับที่น่าพึงพอใจและเป็นผลส าเร็จของโครงการ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้คนได้มีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือเยียวยาและฟ้ืนฟูประเทศ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่ารัฐบาลมีความยินดีที่สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-๑๙ มีจ านวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการตอกย้ า
ความส าเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชนคนไทยในการดูแลรักษาตนเอง ตลอดจนความร่วมมือ  
ในการร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายเงินภายในประเทศให้ดีขึ้น 
   นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ชี้แจงประเด็นมาตรการ
บรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนนั้นมี ๒ ระยะ โดยระยะแรก คือ โครงการเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งเสร็จสิ้น
ไปแล้ว ซึ่งระยะท่ีสองก็ได้มีโครงการเราชนะ โดยมีหลักการพิจารณาผู้ที่มีรายได้ประจ าและมีระบบการคุ้มครอง
ทางสังคมอยู่แล้วจะถูกคัดออกไปก่อน หากต้องการให้เยียวยาครอบคลุมผู้มีบัตรประจ าตัวประชาชนทั้งหมดนั้น
จะต้องใช้เงินประมาณ ๕ – ๖  แสนล้านบาท ซึ่งอาจไม่เพียงพอ จึงต้องพิจารณาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่าง
แท้จริง ทั้งนี้ ในหลักคิดของโครงการดังกล่าวได้มีการปรับปรุงจากข้อคิดเห็นต่าง ๆ และมีการประเมินโครงการ
จากในระยะแรก รวมทั้งมีระบบฐานข้อมูลในการยืนยันตัวตน ซึ่งพบว่ามีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่เคยได้รับ
การเยียวยาในครั้งก่อนต่างขอบคุณรัฐบาลที่มีเกณฑ์ในการลงทะเบียนและยินดีลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟน  



๑๑ 

 

ส าหรับการเยียวยาในรอบที่ ๒ ได้ใช้หลักเกณฑ์ผู้ที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ คือ ๑. ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี 
เนื่ องจากยังอยู่ ในความดูแลของผู้ปกครอง ๒ . ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ตามกฎหมายว่าด้วย 
การประกันสังคม เนื่องจากอยู่ภายใต้การดูแลของส านักงานประกันสังคมที่มีมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปรับลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม การให้สิทธิประโยชน์กรณี
ว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย การไม่ได้ท างานเนื่องจากต้องถูกกักตัวหรือเฝ้าระวังหรือนายจ้างหยุดประกอบ
กิจการจากค าสั่งของรัฐบาล ๓. เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ รวมถึงข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ผู้ได้รับบ านาญ และเบี้ยหวัดจากหน่วยงานราชการ ๔. ผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจาก 
เป็นกลุ่มบุคคลที่ยังมีความสามารถทางรายได้ที่จะช่วยประคับประคองตนเองในการด ารงชีพได้ และ ๕. ผู้ม ี
เงินฝากทุกบัญชีในธนาคารรวมกันเกิน ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท โดยหลักการคือกลุ่มที่มีรายได้ประจ าที่ไม่ได้ 
รับผลกระทบในเรื่องการจ่ายเงินเดือนและมีระบบการคุ้มครองอยู่แล้วจะถือว่าไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ ซึ่งรัฐบาล
ได้ใช้ฐานข้อมูลจากการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี ๒๕๖๒ ซึ่งในปี ๒๕๖๓ อาจมีประชาชนที่ถูกปรับ
ลดเวลาการท างานหรือนายจ้างให้หยุดงานโดยไม่มีการจ่ายเงินเดือนท าให้รายได้ลดลงก็สามารถยื่นแบบช าระ
เสียภาษีได้เช่นเดียวกัน โดยจะไม่มีการเสียภาษีและได้สิทธิในโครงการทันที ทั้งนี้ ก าหนดให้ยื่นแบบการเสีย
ภาษีภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ แต่รัฐบาลได้ขยายเวลาการยื่นออกไปเป็น ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  
ส่วนกลุ่มประชาชนที่เหลือที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ ๑. ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วซึ่งเป็น
กลุ่มท่ีมีรายได้น้อย ๒. ผู้ที่ลงทะเบียนกับโครงการคนละครึ่งหรือโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งมีท้ังผู้มีรายได้น้อย 
รายได้มาก รายได้ประจ า ข้าราชการ โดยต้องคัดกรองน าข้าราชการออกจากกลุ่มนี้  ๓. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ของ
กลุ่มที่ ๑ และ ๒ สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ซึ่งขณะนี้ลงทะเบียนไปหมดแล้ว ๔. ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน 
ประมาณ ๒ ล้านคน โดยสามารถลงทะเบียนในวันที่ ๑๕ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กับธนาคารกรุงไทย 
ทั่วประเทศ และจากการแออัดของผู้ที่ต้องการลงทะเบียน ทางรัฐบาลจะด าเนินการปรับปรุงโดยในวันที่  
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะเพ่ิมจุดให้บริการ คือ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชนในการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในการใช้จ่ายเงิน ๕. ผู้ที่อยู่ 
ในระบบประกันสังคม ในมาตรา ๓๓ ๓๙ และ ๔๐ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ส าหรับประเด็น 
ที่ไม่จ่ายเป็นเงินสดนั้นเนื่องจากเพ่ือลดการสัมผัสเงินสด ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และกระจายการใช้จ่ายเงิน 
ส าหรับหลักคิดในการเยียวยาเป็นเวลา ๒ เดือน ๆ ละ ๓ ,๕๐๐ บาท รวมจ านวน ๗ ,๐๐๐ บาท นั้น  
เป็นการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งของค่าแรงขั้นต่ าเพ่ือแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พ่ีน้องประชาชน 
   นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงประเด็นที่สมาชิกฯ ได้ตั้ง
ข้อสังเกตเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคมว่า ปัญหาเงินกองทุนประกันสังคมทุกรัฐบาลได้ติดค้างไว้รวมกว่า 
แสนล้านบาท ซึ่งรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา เพียงรัฐบาลเดียวที่คืนเงินสมทบปีละกว่า  
๔ หมื่นล้านบาท ขณะนี้เงินกองทุนที่รัฐบาลที่ผ่านมายังค้างอยู่กว่า ๑.๖ หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ยอมรับว่าได้มี 
การใช้เงินประกันสังคมในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะหากไม่เร่งช่วยเหลือเยียวยา  
ก็ไม่สามารถท าได้ โดยจากการว่างงานครั้งที่  ๑ รัฐบาลได้จ่ายเงินช่วยเหลือหลังประกาศล็อกดาวน์ 
คนละ ๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๓ เดือน รวม ๑๕,๐๐๐ บาท และทางประกันสังคมได้มีการช่วยเหลือเยียวยา 
เหตุสุดวิสัยร้อยละ ๕๐ ในทุกเหตุการณ์ แต่เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องปรับมาเป็นร้อยละ ๖๒ เนื่องจากค่าแรง
ขั้นต่ าอยู่ที่  ๓๑๓ บาท โดยจะได้รับเงิน ๕,๐๔๓ บาท เป็นขั้นต่ า ส่วนโครงการสินเชื่อเพ่ือการจ้างงาน  
๓ หมื่นล้านบาท ดอกเบี้ยต่ านั้นยืนยันว่าไม่ใช่ เป็นการเอาใจผู้ประกอบการแต่มีข้อตกลงในการรักษา 
การจ้างงานเป็นระยะเวลา ๓ ปี นอกจากนี้ ตามที่สมาชิกฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงที่ตนมารับต าแหน่งมีคนตก
งานจ านวนมาก จึงได้จัดงานจ็อบเอ็กซ์โป โดยใช้งบประมาณจ านวนไม่กี่ล้านบาท แต่ได้เสนอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือขออนุมัติวงเงินกว่า ๑.๙ หมื่นล้านบาทนั้น ขอยืนยันว่า งบประมาณที่ได้ขออนุมัติทั้งหมดนั้นถูกใช้ไป 
ตามความเป็นจริง ไม่ได้น าเงินไปด าเนินงานอย่างไร้ประสิทธิภาพ พร้อมได้ชี้แจงว่าการจ้างงาน Co -payment  



๑๒ 

 

ทีไ่ม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากช่วงที่จัดงานปลายเดือนกันยายน ต้นเดือนตุลาคมนั้น เป็นช่วงเดือนนักศึกษา
จบใหม่ในช่วงเดือนเมษายนและเจ้าของบริษัทเอกชนไม่ได้ต้องการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ แต่ต้องการให้คน
เข้ามาเรียนรู้และอยู่ไปนาน ๆ ส่วนการชดเชยผู้ประกันตนในมาตรา ๓๓ ที่ได้รับผลกระทบกว่า ๑๑ ล้านคน 
โดยยืนยันว่าโครงการเราชนะและโครงการ ม. ๓๓ ไม่ใช่โครงการของเงินกองทุนประกันสังคม แต่เป็นโครงการ
ของเงินกู้ อย่างไรก็ตาม กรณีการปล่อยปละละเลยไม่ดูแลแรงงานต่างด้าวนั้น ได้ร่วมปรึกษาหารือกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่า หากด าเนินการบุกควบคุมตัวจะท าให้เกิดการแพร่กระจายของ 
โรคโควิด-๑๙ ได้ จึงต้องหาแนวทางการควบคุมให้อยู่กับที่ จึงจ าเป็นต้องเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเพ่ือน าคนนอกระบบเข้าสู่ระบบ หากไม่ควบคุมแรงงานให้อยู่กับที่จะท าให้มีการน าแรงงาน 
ออกจากพ้ืนที่เนื่องจากกลัวความผิด นอกจากนี้ ได้ชี้แจงกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ยุยงปลุกปั่นให้เกิด
เหตุการณ์ความรุนแรงจากเหตุการณ์ปะทะระหว่างม็อบราษฎรกับม็อบเสื้อเหลืองว่า ตนมีเพ่ือนทุกพรรค
การเมือง และไม่ต้องการกล่าวถึงสิ่งที่สมาชิกฯ ได้กล่าวหา และไม่ต้องการให้น าเรื่องความจงรักภักดี 
ของคนไทยทั้งชาติหรือความจงรักภักดีของประชาชนในจังหวัดชลบุรี  มาอภิปรายในที่ประชุมนี้  ทั้งนี้  
ไม่ต้องการขัดแย้งกับใครทั้งสิ้น และขอเคารพสิทธิของทุกคน จึงขอให้ทุกคนเคารพสิทธิด้วยเช่นกัน  
โดยฝ่ายค้านท าหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงและความจ าเป็น 
ด้วยเช่นกัน 
   พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงประเด็นการขยาย
สัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวว่า ตามรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจ 
ในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ ส าหรับการบริหารการจัดท าบริการ
สาธารณะ การเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นต้องท าเท่าที่จ าเป็น  
ซึ่งกรุงเทพมหานครอยู่ในสถานะเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีใช้อ านาจ
ในการบริหารได้ ตนเองในฐานะก ากับดูแลกรุงเทพมหานครสามารถให้นโยบายได้ แต่การที่กรุงเทพมหานคร 
จะท าได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสภากรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาตามสถานภาพการเงินการคลังที่สามารถท าได้
และไม่มีใครสามารถบังคับได้ ในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบันซึ่งจะต้อง
มีการแก้ไขปัญหา ซึ่งบริษัท บีทีเอสฯ เป็นผู้สร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวและวางระบบต่าง ๆ เองทั้งหมด 
โดยรถไฟฟ้าสายนี้ เป็นสายเดียวของไทยที่ รัฐไม่ ได้สร้างและหวังจะได้ เงินจากค่าโดยสาร ๓๐ ปี  
ซึ่งในการด าเนินการในช่วงแรกนั้นประสบปัญหาขาดทุนจึงต้องมีการฟ้ืนฟู โดยมีบริษัทต่างชาติมาซื้อหนี้ 
จากธนาคารไปและมีการเจรจากับบริษัท บีทีเอสฯ เจ้าเดิม ทั้งลดหนี้และแปลงหนี้เป็นทุนจนได้บริษัทฯ บีทีเอส
เจ้าเดิมกลับมา อีกท้ังบริษัทฯ บีทีเอสฯ ยังต้องน ารายได้ในอนาคตไปตั้งกองทุนให้คนมาซ้ือและน าผลประโยชน์
ที่ได้รับไปแบ่งให้ประชาชน รวมทั้งช าระหนี้ โดยในช่วงที่สร้างนั้นยังไม่มี รฟม. จึงด าเนินการตามต่างประเทศ
คือ ท้องถิ่นเป็นเจ้าของ ดังนั้น เมื่อสร้างเสร็จต้องโอนทรัพย์สินให้เป็นสมบัติของกรุงเทพมหานครทันที 
ตามกฎหมาย จะโอนให้ผู้อ่ืนไม่ได้ ขณะที่ส่วนต่อขยายที่ ๑ กรุงเทพมหานครพยายามขอสัมปทานแต่รัฐบาล 
ในยุคนั้นไม่ให้จึงต้องจ้างบริษัท บีทีเอสฯ เดินรถ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๘๕ ซึ่งเรื่องนี้เป็นคดีทางกฎหมายอยู่ ส าหรับ
เรื่องหนี้สินของส่วนต่อขยายที่ ๒ กรุงเทพมหานครจ าเป็นต้องกู้เงินต่อจาก รฟม. เมื่อมีรางแล้วแต่ยังเดินรถ
ไม่ได้ ต้องวางระบบก่อน แต่กรุงเทพมหานครไม่มีงบประมาณ สุดท้ายจึงต้องจ้างบริษัท บีทีเอสฯ วางระบบ 
จ านวน ๑๗,๗๕๗ ล้านบาท และจ้างเดินรถด้วย ซึ่งคนรับจ้างสั่งรถมาแล้วและเดินรถแล้ว  ซึ่งหนี้สินทั้งหมด
ขณะนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่การสร้างราง วางระบบ และผลจากการเดินรถขาดทุน ในส่วนของราคานั้น ตามสัญญา
สัมปทานก าหนดว่าบีทีเอสสามารถก าหนดอัตราราคาได้ตั้งแต่ ๒๐ – ๖๐ บาท โดยขณะนี้ก าหนดอัตรา 
ค่าโดยสาร ๑๖ – ๔๔ บาท ส าหรับค่าโดยสารที่มีราคาแพงนั้น กรุงเทพมหานครไม่ได้เป็นผู้ก าหนดเองแต่มา
จากศึกษาของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ที่ก าหนดไว้ตลอดสายราคา ๑๕๘ บาท 



๑๓ 

 

หากค่าโดยสารเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ก็จะมีผลต่อการช าระหนี้สิน  ส่วนอัตราค่าโดยสาร ๑๐๔ บาทนั้น  
เกิดจากส่วนต่อขยายที ่๒ จ านวน ๑๖ สถานี ราคาอยู่ที่ ๔๕ บาท โดยคิดเป็นค่าแรกเข้า ๑๕ บาท แล้วเสียเพิ่ม
สถานีละ ๓ บาท ตั้งเป้าไว้ไม่ให้เกิน ๔๕ บาท เดินสุดสายจากปทุมธานี ไปกรุงเทพฯ ข้ามไปจังหวัด
สมุทรปราการ ค่าแรกเข้าเสียครั้งเดียว ๑๕ บาท รวมกับส่วนกลางที่เป็นของบริษัท บีทีเอสฯ และส่วนต่อขยาย
ที ่๑ และ ๒ เป็นเงิน ๑๐๔ บาท คาดการณ์ผลขาดทุนปี ๒๕๖๔ – ๒๕๗๒ รวมกว่า ๓.๗ หมื่นล้านบาท ซึ่งหาก
เปรียบเทียบค่าโดยสารกับต่างประเทศ หากรัฐไม่สนับสนุนเลยค่าโดยสารไทยจะต่ ากว่าต่างประเทศ แต่หากรัฐ
สนับสนุนก็อยู่ใกล้เคียงกับประเทศอ่ืน และยืนยันว่ารัฐบาลด าเนินการอย่างเต็มที่ โดยยึดผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก ส าหรับที่สมาชิกฯ กล่าวว่าสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายเหนือและใต้ให้กับ
บริษัท บีที เอสฯ ถึงปี  ๒๕๘๕ เข้าข่ายการเลี่ยงพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตีความว่า การจ้างเดินรถไม่ใช่การร่วมทุนเพราะรถนั้นเป็นของ
บริษัท  บีที เอสฯ ฐานะผู้ รับจ้างเดิ นรถ ส่ วนกรณี ที่ มีหนี้ สิน  ที่ กรุ งเทพมหานครต้องรับภาระกว่า  
๙.๓ หมื่นล้านบาท นั้น  กรุงเทพมหานครอยู่ ระหว่างหาแนวทางแก้ไข  โดยการขอความเห็นผ่าน 
สภากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้  ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร ก าหนดให้ผูกพันหนี้ ได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐  
ของรายได้ ซึ่งอยู่ประมาณ ๗.๕ หมื่นล้านบาทต่อปี ส่วนที่จะให้กู้เงินก็ไม่สามารถท าได้ และเงินสะสมกว่า  
๕ หมื่นล้านบาท ก็ไม่สามารถใช้กับโครงการขนาดใหญ่ได้ เพราะต้องใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ ทั้งนี้  
มีทางออกคือให้เอกชนเข้ามาร่วมทุน ซึ่งรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ด้วยว่าหากเอกชนมีความสามารถต้องให้ 
ร่วมด าเนินการ อีกทั้ ง ยังมี เงื่อนไขการเจรจาที่ยึดหลักการว่า ประชาชนได้ค่าโดยสารที่ เป็นธรรม 
กรุงเทพมหานครและรัฐบาลต้องไม่มีภาระหนี้  และผลตอบแทนการลงทุนของเอกชนต้องอยู่ในอัตรา 
ที่เหมาะสม ทั้งนี้  สัญญาสัมปทาน ๓๐ ปี จากสัญญาเดิมที่ เหลืออีก ๑๐ ปีนั้น ในปี ๒๕๖๒ – ๒๕๗๒  
ช่วง ๑๐ ปีแรก ยังคงเป็นสัญญาเดิม กรุงเทพมหานครไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยเอกชนจะเป็นผู้รับภาระแทน
ตลอด ๑๐ ปี และปี ๒๕๗๓ – ๒๖๐๒ เริ่มสัญญาสัมปทานใหม่หลังจากสัมปทานเดิมสิ้นสุดลง ซ่ึงสัมปทานใหม่
มีอายุ ๓๐ ปี โดยจะมีการแบ่งรายได้ให้กับกรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการแก้ไขปัญหาโดยค าสั่ง 
ของ คสช. ไม่ได้เป็นการเอ้ือประโยชน์แก่ใครทั้งสิ้น   
   นอกจากนี้ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้ 
มีปริมาณมากถึง ๒๗.๓๔ ล้านตัน/ปี รัฐบาล คสช. ได้เห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับปัญหาการจัดเก็บขยะ  
จึงได้ด าเนินการส ารวจพบว่า บ่อขยะมีจ านวน ๒ ,๗๘๙ บ่อ แบ่งเป็นของรัฐ ๒ ,๔๐๓ แห่ง และเอกชน  
๓๘๖ แห่ง แต่พบปัญหาว่าแต่ละท้องที่ด าเนินการจัดการขยะแตกต่างกัน และไม่เป็นไปตามสุขลักษณะ 
ตลอดจนแต่ละหน่วยงานมีการใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน คสช. จึงได้หารือเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวเพ่ือให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง รวมถึงลดปริมาณกองขยะให้น้อยลง  
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
(พ.ศ .๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) และ คสช. ได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานของส านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (CoP)  และรณรงค์ 
ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการจัดการขยะโดยแบ่งเป็น ๑. การจัดการขยะต้นทาง โดยยึดหลัก 3R คือ 
Reduce Reuse และ Recycle รวมถึงการคัดแยกขยะ เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้ลดน้อยลง  
๒. การจัดการขยะกลางทาง โดยการเก็บและขนขยะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการก าหนดเวลา
การเก็บและการจัดยานพาหนะแยกเก็บ ๓. การจัดการขยะปลายทาง โดยการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่ม 
(Clusters) อีกทั้งการก าจัดด้วยวิธีต่าง ๆ อาทิ การฝังกลบ และการผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีแนวทางในการจัดการกับขยะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการรวมกลุ่มพ้ืนที่  
ที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างแท้จริง  



๑๔ 

 

โดยพยายามหาแนวทางในการด าเนินการ พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยระดับอ าเภอ
และจังหวัด เพื่อหาแนวทางการบูรณาการการท างานร่วมกัน 
   ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายและรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ 
สั่งพักการประชุมเวลา ๐๐.๔๐ นาฬิกา และนัดประชุมต่อในวันพฤหัสบดีที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
     
พักการประชุมเวลา ๐๐.๔๐ นาฬิกา 
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